



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh



Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm văn hóa năm 1943: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa."

Năm 1949, trong tác phẩm Cẩn, Kiệm, Liêm, Chính, Người viết "chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bè bạn; nghĩa rộng là đồng bào cả nước; rộng hơn nữa là cả loài người".

PHẦN THỨ NHẤT

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM

1 Vai trò của văn hóa

- Là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng.
- Là phục vụ quần chúng Nhân dân.

2 Nhiệm vụ trong xây dựng, phát huy giá trị của văn hóa

- Xây dựng và phát triển giáo dục.
- Định hướng văn hóa - tư tưởng.
- Giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

3 Vai trò của con người

- Là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.
- Là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.

4 Về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa

- Là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng.
- Mục tiêu: xây dựng và phát huy giá trị con người "cẩn, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; "Mình vì mọi người"; Có tinh thần tìm tòi sáng tạo.
- Nội dung: xây dựng con người có tư tưởng, có đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa, có phong cách làm việc khoa học, có năng lực làm chủ.
- Phương thức: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; Thực hành tiết kiệm; Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác".

1 Quan điểm chỉ đạo.

Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để thành phố và đất nước phát triển bền vững.

Khơi dậy khát vọng, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất, là mục tiêu của sự phát triển.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong chính trị và kinh tế, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người Thành phố Hồ Chí Minh.

2 Phương hướng, nhiệm vụ.

✓ Tập trung phát triển văn hóa, con người Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược của Thành phố mang tên Bác.

✓ Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống thị dân, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

✓ Khơi dậy, phát huy những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người Thành phố.

✓ Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố.



PHẦN THỨ BA

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN TẬP TRUNG TỪ NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP

Nhiệm vụ thứ nhất:

Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ thứ hai:

Tập trung phát triển văn hóa, con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ thứ ba:

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống thị dân, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ thứ tư:

Khơi dậy, phát huy những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TẬP TRUNG THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP SAU:

Thường xuyên thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng đúng theo lời dạy của Bác.

Nâng cao "tính chiến đấu" của đảng viên trong sinh hoạt Đảng, tránh tình trạng "đĩ hòa, vi quỷ".

Thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ, triển khai hiệu quả Đề án "Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035".

Có chương trình giáo dục chuẩn giá trị để định hướng chuẩn giá trị phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán, chú trọng nền tảng gia đình.

Phát động các phong trào quần chúng sâu rộng trong toàn Thành phố.

Nâng cao tuyên truyền về vai trò, sức mạnh của giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người Thành phố đối với quá trình xây dựng, đổi mới phát triển, mở cửa hội nhập thế giới.

Xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát huy tính tự giác của cán bộ, công chức để làm gương cho người dân trong quá trình thực hiện.

Phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng xã hội, đặc biệt là ở các khu dân cư, vai trò tự quản ở cộng đồng.



SỰ THÔNG NHẤT
BIỆN CHUNG
GIỮA
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC
PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH
HCS. TS. LÊ HUY BÌNH

